

NĂM THỨ HAI CHÍN  
BỘ MỚI

SỐ  
TẮT NIÊN

THÁNG 1/2025  
(25 tháng Mười Hai Giáp Thìn)



# Nam Định

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

TRỤ SỞ TÒA SOẠN  
68 TRẦN PHÚ T.P NAM ĐỊNH  
ĐIỆN THOẠI: 0228.3849386  
Địa chỉ Báo Điện tử: www.baonamdinh.com.vn  
www.baonamdinh.vn  
E-mail: toasoanbnd@gmail.com

SỐ 6060 (8661)  
Mỗi tuần 6 kỳ: Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và Cuối Tuần

## Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ - 2025

### ĐỂ NAM ĐỊNH VỮNG TIẾN TRONG KỶ NGUYÊN VƯỜN MÌNH CÙNG DÂN TỘC

VIỆT THẮNG và XUÂN THU

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, trong khí thế phấn khởi chung của cả dân tộc về những thành tựu nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới, tỉnh Nam Định có những khởi sắc toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi về thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định trong đầu năm mới (tháng 1/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng: Với truyền thống và tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

#### Vị thế mới, tầm cao mới

Nam Định tự hào là quê hương Cố Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chiến lược tài ba về chính trị, quân sự và là nhà văn hóa, một trí thức lớn của dân tộc. Những thành tựu đã đạt được qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước càng khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội VI của Đảng đề ra mà đồng chí Trường Chinh trên cương vị Tổng Bí thư



Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh, thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường). (Ảnh VĂN TRONG)

là người khởi xướng và có những cống hiến xuất sắc về lý luận trong việc xác định đường lối đổi mới của Đảng.

Trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định không ngừng phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nhất là, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Nam Định đã thống nhất lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để ban

hành 6 nghị quyết chuyên đề và các kế hoạch, chương trình hành động; đồng thời tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; đưa Nam Định phát triển nhanh, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất với tinh thần "quyết tâm, quyết liệt, quyết làm", cá thể hóa trách nhiệm từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương,

chính sách, chỉ đạo của Trung ương; chủ động, sáng tạo lựa chọn và chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả để khắc phục khó khăn, ứng phó với thiên tai và triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đảng Khánh Toàn khẳng định: Kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật. Tổng sản phẩm (Xem tiếp trang 2)



Chúc mừng năm mới

Xuân Ất Tỵ  
2025

PHẠM ĐÌNH NGHỊ  
Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

### Lời chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ - 2025 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Kính thưa các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân

Nhân dịp năm mới và chào đón Xuân Ất Tỵ - 2025, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, tôi thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trong tỉnh, người con quê hương Nam Định ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào tỉnh ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của siêu bão Yagi (bão số 3) và mưa lũ sau bão. Song với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng vượt bậc của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được lan tỏa mạnh mẽ trong khó khăn, thách thức; chúng ta vui mừng khẳng định năm 2024 tiếp tục là năm rất thành công, ghi dấu ấn đậm nét và ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà với nhiều kết

quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,01% là năm thứ 2 liên tiếp chúng ta có tốc độ tăng trưởng đạt hai con số; Nam Định là tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với số lượng lớn và là điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, các dự án trọng điểm của tỉnh đang được tích cực triển khai để sớm về đích đưa vào hoạt động tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Môi trường đầu tư ngày được cải thiện, Nam Định đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện; ngành Giáo dục tiếp tục giữ vững thành tích cao với 30 năm liên tiếp trong top dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (Xem tiếp trang 4)

PHẠM ĐÌNH NGHỊ  
Phó Bí thư Tỉnh ủy,  
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

### Thành ủy Nam Định tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng

XUÂN THU

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), ngày 23/1, Thành ủy Nam Định tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện thuộc Đảng bộ thành phố. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định đến dự.

Trong tổng số 485 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 484 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: 4 đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 39 đảng viên Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 40 đảng viên

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 47 đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 139 đảng viên Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 90 đảng viên Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 87 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng thời truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy Nam Định Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ trân trọng đối với công lao, sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình phấn đấu thực

(Xem tiếp trang 4)



Những vườn quýt vào vụ Tết tại phường Nam Phong (thành phố Nam Định). (Ảnh VIỆT ĐÚ)

## Tạo đà cho đột phá phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG



Ảnh 1: Quang cảnh huyện nông thôn mới nâng cao Giao Thủy.  
Ảnh 2: Thị công tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quan - Đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Xuân Trường.

Năm 2024, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bứt phá hoàn thành các mục tiêu phát triển tỉnh đã đề ra cho cả giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030.

(Xem tiếp trang 3)





# Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ - 2025

## ĐỀ NAM ĐỊNH VỮNG TIỀN TRONG KỶ NGUYÊN VƯỜN MÌNH CÙNG DÂN TỘC

(Tiếp theo trang 1)

GRDP ước tăng 10,01% (đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng, là năm thứ 2 liên tiếp tốc độ tăng GRDP đạt 2 con số); chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,56%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 18%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 14.828 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2023 (vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để ra là 10 nghìn tỷ đồng)...

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; đến nay, toàn tỉnh có 142/146 xã (chiếm 97,3%) đạt chuẩn NTM nâng cao và 47/146 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 32,2%); huyện Giao Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Hai huyện Trực Ninh, Xuân Trường đã được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 thẩm định nhất trí đề nghị Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông có tính kết nối vùng, các khu, cụm công nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ. Đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; cầu Bến Mồi. Cơ bản hoàn thành thi công giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nổi vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định - Lạc Quan - Đường bộ ven biển; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp...

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Nam Định đang trở thành điểm đến hấp dẫn, địa chỉ tin cậy đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước; thu hút nhiều nhà đầu tư lớn tiếp tục quan tâm tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, như: Dự án của Công ty Cổ phần Giấy GĐT với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng (tương đương trên 100 triệu USD); Dự án của Tập đoàn nhôm Kim Kiểu với tổng mức đầu tư 90 triệu USD; Dự án của Công ty Yi Da Denim Mill (VN) CO., LTD với tổng mức đầu tư 60 triệu USD...

Tỉnh đã hoàn thành tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời xây dựng các phương án, để án

sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm bài bản, khoa học, khách quan, sát với tình hình thực tế, theo tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", "cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ chờ cơ sở".

Nam Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với số lượng các đơn vị sắp xếp lớn (giảm 1 huyện và 51 đơn vị hành chính cấp xã). Sau sắp xếp, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị của địa phương; được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao.

Tháng 8/2024, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương về sự nỗ lực cố gắng, những kết quả nổi bật trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định.

**"Với tư tri chiến lược quan trọng của tỉnh Nam Định trong vùng đồng bằng sông Hồng, với truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; với khát vọng ý chí vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nam Định giữ vững và duy trì sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; sớm hoàn thành mục tiêu là tỉnh phát triển khá của cả nước, là một trong những trung tâm phát triển quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu khi về thăm Nam Định: "Xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc". Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.**

### Đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

Trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tới thăm và làm việc với tỉnh -



Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đặng Khánh Toàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương thực hiện nghi thức hợp long cầu vượt sông Đáy. (Ảnh VIẾT DU)

vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, lịch sử yêu nước và cách mạng, nơi phát tích của Vương triều Trần - vương triều thống trị của đất nước, là quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2024. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã rất cố gắng, đoàn kết, thống nhất, vững vàng, vượt qua một năm nhiều khó khăn, thử thách, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Kinh tế - xã hội duy trì mức tăng trưởng cao; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. Giáo dục và đào tạo đạt nhiều thành tích, 30 năm liên tục xếp trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng

bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đoàn kết, thống nhất, khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, gắn với bố trí cán bộ phù hợp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh Nam Định cần cụ thể hóa hơn nữa những định hướng phát triển với các mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng nhằm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số, không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân. Tỉnh cần nghiên cứu giải pháp phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý để bảo đảm an ninh lương thực và tạo nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết giá trị và xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, phát triển vùng kinh tế ven biển của tỉnh.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng theo hướng đột phá ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, góp phần tăng quy mô và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Sớm triển khai Khu kinh tế Ninh Cơ thành vùng kinh tế động lực, cực tăng trưởng của tỉnh; thực hiện tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng không gian phát triển, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tổng Bí thư cho rằng, tỉnh Nam Định cần chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường sống sạch, đẹp, văn minh. Nhất là, tỉnh cần quan tâm công tác giáo dục, đào tạo, phát huy thế mạnh có truyền thống hiếu học, năng động, dám nghĩ, dám làm, có khát vọng phát triển của người dân Nam Định; chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đưa Nam Định sớm trở thành tỉnh khá của cả nước. Đây là thế mạnh của Nam Định, cần được quan tâm đầu tư thỏa đáng, tạo đột phá cho phát triển.

"Tỉnh Nam Định tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng tại địa phương, làm tốt công tác an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

**Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng: Với truyền thống và tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc.**

## Sản phẩm OCOP:

# Góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực Nam Định

**Từ những nỗ lực, sự tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), những mặt hàng mang tính bản địa đặc trưng ấy đã được nâng tầm giá trị, dẫn dắt định vị thế thương hiệu không chỉ ở thị trường trong nước mà còn từng bước vươn tầm quốc tế, trở thành những "đại sứ" quảng bá cho tinh hoa văn hóa của đất và người Nam Định...**

### "Ăn nèn, làm ra" nhờ sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP hạng 4 sao "Gạo sinh thái ruộng rươi" và "Gạo sạch chất lượng cao Toàn Xuân 999" của Công ty TNHH Toàn Xuân, xã Yên Lương (Ý Yên) là những sản phẩm ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng cho bữa ăn hàng ngày, thậm chí dùng làm món quà biếu ý nghĩa, chân thành cho người thân, bạn bè. Là người sớm hình "lăn lộn" với ruộng đồng, anh Trần Quốc Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Xuân hiểu rất rõ từng vùng đất, giống lúa và tập quán canh tác của nông dân các địa phương. Vì thế, anh và các cộng sự của mình đã quyết định lựa chọn trồng lúa xen lẫn việc nuôi rươi ở vùng đất phù sa màu mỡ của huyện Nghĩa Hưng. Hai giống lúa đặc sản của quê hương là Dự Hương và ST25 vốn đã cho sản phẩm gạo thơm, ngon thì nay được cấy trên những thửa ruộng nuôi rươi lại càng thơm ngon hơn. Anh

Toàn chia sẻ: "Mối liên kết giữa Công ty TNHH Toàn Xuân với nông dân để trồng lúa trên ruộng nuôi rươi mang lại "lợi ích kép" cho cả nông dân và doanh nghiệp. Bên cạnh nguồn lợi từ rươi, nông dân có thêm thu nhập từ lúa, trong khi doanh nghiệp có sản phẩm gạo chất lượng cao, được sản xuất theo quy trình hữu cơ phục vụ chế biến, xây dựng thương hiệu... cung cấp cho thị trường. "Gạo rươi" mang vị đậm đà riêng có thơm vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng của gạo Dự Hương, ST25 tự nhiên. Công ty đã nghiên cứu thiết kế các mẫu mã bao bì đóng gói sang trọng, đẹp mắt rất phù hợp cho việc vận chuyển và làm quà biếu. Đây là một hình thức chuyển tải, quảng bá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người dân Nam Định đến với người tiêu dùng". Vụ mùa năm 2024 là năm thứ 4 Công ty TNHH Toàn Xuân liên kết với các hợp tác xã (HTX), nông dân các địa phương cấy lúa trên ruộng rươi. Tổng diện tích gieo cấy lúa - rươi của Công ty hơn 45ha tại 3 xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng và Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng). Gia đình ông Trần Văn Trung, xã Nghĩa Lạc cấy hơn 2 mẫu lúa Dự Hương và ST25 trên ruộng nuôi rươi. Ông Trung cho biết: "Vụ mùa năm nay lúa ruộng rươi được Công ty thu mua tại ruộng với giá cao nhất từ trước đến nay lên tới 16 nghìn đồng/kg. Bên cạnh đó việc cấy lúa trên ruộng rươi còn tạo ra môi trường sống thuận lợi để rươi phát triển nên sản lượng rươi năm nay tăng gấp đôi. Được mùa rươi lại trúng

giá lúa cao nên nông dân chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hợp tác của doanh nghiệp. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích gieo cấy lúa trên ruộng nuôi rươi để phát triển kinh tế gia đình..."

Sản phẩm OCOP "Gạo sinh thái ruộng rươi" chỉ là một trong 489 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao của tỉnh sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP. Nam Định được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá nằm trong top đầu của cả nước về phát triển sản phẩm OCOP. Đến thời điểm này, Chương trình OCOP đang được các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực, hiệu quả và phát triển được hệ sinh thái sản phẩm OCOP vừa mang nét truyền thống vừa sáng tạo, không bị hòa lẫn với sản phẩm của các địa phương khác. Đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nhấn mạnh: "Nam Định có đa dạng sản phẩm mang tính bản địa, đặc sắc. Do đó, khi triển khai Chương trình OCOP, tỉnh tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, lợi thế, sản phẩm từ làng nghề truyền thống gắn với khai thác nguồn nguyên liệu địa phương cùng văn hóa và tri thức bản địa. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX, hộ cá thể đã tập trung khai thác phát triển các vùng nguyên liệu sản, được liệu đặc trưng, dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất của người dân. Giờ đây mỗi

khí nhắc đến Nam Định, mọi người không chỉ nói về một vùng đất "hiếu học", nhân văn, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng mà còn nhớ tới những sản phẩm OCOP đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, mang đậm giá trị văn hóa, tinh thần. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để các chủ thể tiếp tục "hối sinh" những nét văn hoá ẩm thực độc đáo riêng có, khẳng định thương hiệu OCOP của vùng quê Nam Định trù phú..."

Anh Vũ Văn Kỳ, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), cho biết: "Nước mắm Tân Phú" là kết tinh giá trị từ những thành quả lao động cần cù, chăm chỉ, sáng tạo từ bao đời nay của gia đình tôi và người dân địa phương. Trước đây, sản phẩm được thị trường và người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, song chỉ được tiêu thụ ở quy mô nhỏ. Khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh; đồng thời Công ty đầu tư nâng cấp mẫu mã, quảng bá sản phẩm và đa dạng hoá các hình thức bán hàng trực tiếp, qua mạng internet, các nền tảng xã hội zalo, tiktok, facebook... thì "Nước mắm Tân Phú" đã mở rộng thị trường tiêu thụ và được người tiêu dùng trên cả nước biết đến. Với quy mô sản xuất gần 40 bể ủ nguyên liệu, mỗi bể sử dụng 6,5m<sup>3</sup>, trung bình mỗi tháng, Công ty cung ứng ra thị trường từ 700-1.200 lít nước mắm. Chú trọng thực hiện tốt quy trình sản xuất sạch,



Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan các gian hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP tỉnh được tổ chức tại thành phố Nam Định.

trong quá trình chượp, ngâm, ủ không sử dụng chất bảo quản, chất phụ gia nên sản phẩm "Nước mắm Tân Phú" luôn đảm bảo chất lượng, giữ nguyên hương vị truyền thống của nước mắm cốt. Nước mắm có màu vàng rơm, vị mặn đầu lưỡi, đậm trong miệng, ngọt hậu sâu và có độ đậm là 35N gam/lít; giá bán dao động từ 80-160 nghìn đồng/lít. Công ty "ăn nèn, làm ra" nhờ sản phẩm OCOP, tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương.

### Mở rộng thị phần nội địa

Đến nay, tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh, những sản phẩm OCOP Nam Định luôn được bày bán ở vị trí trang trọng, dễ thấy và trở thành lựa chọn "ưu tiên" của người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Dung, đại diện Siêu thị thực phẩm sạch Thành Nam Food (thành phố Nam Định) chia sẻ: "Trước đây, khách hàng thường chú trọng mua và sử dụng các loại sản phẩm nhập khẩu hoặc liên doanh sản xuất. Tuy nhiên, khi tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Chương trình OCOP, hàng trăm sản

phẩm nông sản, thực phẩm có nhãn mác, ngon sẵn, thực phẩm sạch, có tem phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, được cơ quan chuyên môn công nhận thì người tiêu dùng đã dần chuyển sang nhóm hàng OCOP. Từ chỗ là hàng hóa trưng bày quảng bá, đến nay doanh thu từ hàng hóa OCOP đã chiếm hơn 20% doanh thu nhóm hàng thực phẩm của siêu thị". Một mặt số siêu thị như: Go!, Winmart, Co.opmart, các đại lý, cửa hàng tiện ích... dù chưa chiếm tỷ trọng lớn nhưng sản phẩm OCOP nói chung và sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định nói riêng đã được bán rộng rãi, trở thành một trong những mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn. Điều đáng ghi nhận là dưới sự hướng dẫn của ngành chức năng, các chủ thể sản phẩm OCOP đã chủ động đầu tư, thay đổi công nghệ tiên tiến, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quản lý, tiết kiệm chi phí gián tiếp để nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng mẫu mã, tăng cường quảng bá

(Xem tiếp trang 4)







Đoàn Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc và các Hội thánh Tin lành trong tỉnh chúc Tết UBND tỉnh

Tin, ảnh: VĂN HUỖNH



Đại diện Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc và các Hội thánh Tin lành trong tỉnh chúc Tết UBND tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, ngày 23/1, Đoàn đại biểu Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc và các Hội thánh Tin lành trong tỉnh đã đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí: Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoàn cảm ơn tình cảm của các vị đại diện Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc và các Hội thánh Tin lành trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực.

Lời chúc mừng năm mới Xuân Ất Ty - 2025 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

(Tiếp theo trang 1)

được giữ vững. Đó là những kết quả rất quan trọng, góp phần đón Xuân mới thêm phần khởi, hân hoan.

Năm Ất Ty - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, năm tiến hành Đại hội đảng các cấp và là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

(Tiếp theo trang 3)

tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 1 và tháng 2 theo đúng quy định, giúp các đối tượng có thêm điều kiện đón Tết, vui Xuân.

Ngoài các suất quà Tết của Chủ tịch nước và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận TQ quốc, các ngành, đoàn thể của tỉnh, các địa phương trong tỉnh huy động các nguồn lực chung sức tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các huyện, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tùy theo điều kiện ngân sách của địa phương đều tăng cường cho đối tượng chính sách, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, người kém may mắn.

thu hút đầu tư; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Với ý chí, khát vọng vươn lên, với niềm tin và khí thế của mùa Xuân mới, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương dân vinh, thịnh vượng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo nền tảng vững chắc để Nam Định vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kính chúc các đồng chí và toàn thể Nhân dân năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; Chúc sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà đạt được nhiều thành tựu mới, thắng lợi mới

Thành uỷ Nam Định tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng

(Tiếp theo trang 1)

hiện nhiệm vụ của người đảng viên, dù ở vị trí công tác nào cao thấp, các đồng chí luôn thể hiện được vai trò gương mẫu, tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc; khi tuổi đã cao các đồng chí vẫn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với các đồng chí đảng viên xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Thành uỷ mong muốn các bác, các đồng chí tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng Đảng bộ thành phố Nam Định trong sạch, vững mạnh; là cầu nối giữa Đảng và nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng thành phố Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp

Chung tay chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người yếu thế

từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế để người người, nhà nhà đều có Tết.

Đối với người nghèo, người yếu thế, mỗi lần Tết đến là một lần lo toan, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các doanh nghiệp và đồng đội nhân dân tham gia, tặng hàng trăm nghìn suất quà đến các trường hợp khó khăn. Sự quan tâm thăm hỏi, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của các cấp

ủy, chính quyền địa phương; tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội... đã thể hiện tấm lòng tri ân với những gia đình có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và chia sẻ với những người kém may mắn trong cuộc sống. Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 đang cận kề, các ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trực tiếp chung tay hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, để Tết đến với mọi người, Xuân về mọi nhà, góp phần thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới

Thành phố Nam Định xưa có đến hơn 40 phố cổ. Trong bài ca dao "Thành Nam cảnh trí", tác giả dân gian đã miêu tả sự sầm uất, tấp nập bán mua trên những phố "Hàng" ở Thành Nam. Mỗi phố gắn với một nghề, nghề làm nên "đặc trưng" riêng của phố. Để rồi, đời nọ nối đời kia, người phố nổi nghiệp, gìn giữ nghề xưa, tiếp tục làm nên thương hiệu của những phố "Hàng" nức tiếng.

"Nghề cũ" trong lòng phố cổ

Nằm giữa hạ lưu 2 con sông lớn của đồng bằng Bắc Bộ là sông Hồng và sông Đáy, Thành Nam xưa vốn là một trung tâm thương nghiệp, có nền thủ công mỹ nghệ đa dạng, các phố, phường nổi tiếng với nghề thủ công nghiệp, buôn bán sôi động chẳng kém Kinh kì Thăng Long. Xưa kia, cộng đồng dân cư sinh sống, lập nghiệp ở Thành Nam đã hình thành nên hai loại phố cơ bản là những phố chuyên buôn bán, hoạt động thương mại và những phố có nghề thủ công truyền thống với những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa bản địa độc đáo, đa dạng, phong phú.

"Thành Nam cảnh trí an bài, Phố phường trên phố, ven chài dưới sông. Vải Mìn nhỏ chỉ, nồn bông. Hàng Cấp dệt lĩnh, Hàng Song buôn thừng. Hàng Dâu, Hàng Lạc, Hàng Vàng. Hàng Nâu tương vó dô lông vốn quen. Hàng Tiện, Hàng Sũ, Hàng Mìn. Gặp nhau Bến Gỗ vui, Hàng Mìn. Hàng Cốt, Hàng Sắt bao xa. Ai về Bến Ngự rẽ ra Khoái Đống" (Thành Nam cảnh trí)... Mỗi câu thơ gần như liệt kê một mặt hàng buôn bán đặc trưng của phố. Nhiều tên phố được đặt theo các phường nghề như: Hàng Tiện, Hàng Đồng, Hàng Sắt, Hàng Nón, Hàng Thiếc, Hàng Cấp, Hàng Mành, Hàng Đường, Hàng Mắm, Hàng Gà, Hàng Thùng... Phố Hàng Sắt chuyên sản xuất, buôn bán sản phẩm rèn, gò tòn, sắt. Phố Hàng Mành chuyên bán mành tre, đồ luống nửa. Phố Hàng Song bán vàng mề, hương nến. Phố Hàng Tiện chuyên sản xuất, buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ, nghề mộc, chạm khắc từ làng Chôm (Hà Tây cũ) và những người thợ gốc La Xuyên, Cát Đằng xưa là đất Vọng Doanh (Y Yên). Phố Hàng Cấp chuyên nghề dệt cấp (một thứ lụa quý dệt bằng tơ nồn, dệt lĩnh, the, gấm), của những người thợ dệt gốc làng Đại Mỗ, Tây Mỗ, Vạn Phúc (Hà Tây cũ). Phố Vải Mìn là nơi sinh sống, buôn bán các mặt hàng dệt vải của dân làng Dịch Diệp (Trực Ninh); làng Thịnh, Mỹ Hưng (Mỹ Lộc trước đây); làng Hoa Chiếu, Tiên Lữ (Hưng Yên)... Các phố nghề không chỉ cung cấp sản phẩm tiêu dùng phục vụ đời sống



Bài và ảnh: HOA XUÂN

dân sinh, mà còn mang đến các giá trị văn hoá nghề truyền thống từ khắp nơi hội tụ về, tạo nên sự đa dạng các sắc thái văn hóa.

"Hỗ trợ" cho các nghề thủ công phát triển Thành Nam xưa còn có hệ thống các chợ, là trung tâm thương mại, buôn bán giao thương sầm uất nổi liền Thành Nam với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng và các vùng miền khác. Ở đây có các chợ: Rổng, Đồ Chè, Vị Hoàng, Cửa Trường, Nặng Tĩnh... với đặc thù riêng về mặt hàng, sản phẩm và kiến trúc. Đặc biệt, chợ Rổng được coi là trung tâm thương mại lớn thứ hai khu vực Bắc Kỳ (sau chợ Đồng Xuân, Hà Nội). Năm 1873, Pháp đánh chiếm thành Nam Định, nhận thấy vị trí "địa lợi", thực dân Pháp đã xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp lớn thứ 3 của miền Bắc (sau Hà Nội, Hải Phòng); nạo vét sông Đào, xây dựng hệ thống điện, đường... nâng tạo điều kiện cho những nghề thủ công trong lòng phố phát triển, có cơ hội giao thương. Tài hoa của thợ nghề, vì vậy càng có cơ hội "phổ bầy", giới thiệu đến khách gần xa.

Tài hoa thợ phố nghề

Tảng 2 số nhà 75, phố Hai Bà Trưng có 1 gian trang nghiêm thờ quan Cửu phẩm Trấn Văn Thủy, người được coi là "tổ nghề" hàng mã, đó theo ở thành phố Nam Định xưa kia. Ông Thủy vốn người gốc Huế, được triều Nguyễn sắc phong, ban đặt ở Nam Định rồi về Thành Nam sinh cơ lập nghiệp. Anh Trần Anh Phong là đời thứ 5 trong dòng họ Trần nổi nghiệp nghề xưa. Trước đây, khi mẹ anh còn khỏe, nhà anh giống như một "tổ hợp" sản xuất thu nhỏ gồm xưởng may thêu và khu vực làm đồ hàng mã. Những năm đầu đổi mới, mẹ anh, bà Phạm Thị Chương

còn được biết đến với vai trò là chủ nhiệm một hợp tác xã (HTX) thêu có tiếng ở Thành Nam. Thêu có, phướn, theo bà Chương đòi hỏi người thêu phải am hiểu chữ Nôm và có kỹ thuật thêu đủ "tứ tính" long, ly, quy, phượng... mới cho ra sản phẩm tốt. Tuổi cao, bà Chương hiện đã nghỉ công việc thêu thùa, hàng ngày người bán hàng mã, rảnh rỗi thì xem con cháu làm lãn, rổng, su tử. Để làm hoàn chỉnh một con lân, sư tử, rổng có kích thước cỡ vừa, anh Phong mất khoảng 7 ngày "cật lực". "Kỳ" trong từng công đoạn, các sản phẩm do gia đình anh Phong làm ra được thị trường đánh giá cao, có giá bán trung bình từ 3,5-7 triệu đồng/sản phẩm. Anh cũng từng làm các con lân, rổng lớn phục vụ những sự kiện Đại lễ 1.000 năm Thăng Long (Hà Nội), lễ hội Đền Trần hàng năm...

Ở vào thời kỳ cực thịnh, thành phố Nam Định đã từng hình thành HTX làm hương quy tụ vài chục hộ và hàng trăm thợ làm hương theo phương pháp thủ công truyền thống. Qua thời gian, HTX làm hương và nghề hương trầm ở phố Hàng Giấy không còn, để giữ nghề, thợ làm hương tản mát đi khắp nơi và mở các cơ sở làm hương mới. Riêng ở phố Minh Khai hiện vẫn có khoảng chục hộ gia đình duy trì được nghề làm hương trầm. Các phố Hoàng Văn Thụ, Bắc Ninh hiện là điểm tập trung kinh doanh, buôn bán thuốc Bắc của dân "tứ xứ" về đất Thành Nam. Ở đây có những nhà thuốc lâu đời, vang tiếng mà chỉ cần đọc tên đã cảm thấy được

đư vị... của thời gian như: Phú Minh Đường, Hưng Thịnh... Qua hàng trăm năm, nhận thấy nơi đây có thể phát triển nghề, những người làm thuốc, kinh doanh thuốc Bắc tập trung tại phố nghề hình thành nên các hiệu thuốc, điểm buôn bán sầm uất. Phát triển nghề, hiện các nhà thuốc còn "đa dạng hóa" nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu khách hàng. Không chỉ kê đơn, bốc thuốc, tại các nhà thuốc trong phố, khách hàng còn có thể tìm mua nhiều dược liệu quý hiếm gồm: bạch sâm, nấm thượng hoàng, sừng tê giác, nhung hươu, tam thất, đồng trùng hạ thảo... Ông Vũ Đức Tĩnh, nhà thuốc Vũ Đức Tĩnh, 21 Bắc Ninh thuộc thế hệ thứ 5 trong dòng họ Vũ theo nghề làm thuốc Bắc. Đầu đời từ hôn chung năm nay, người đàn ông ngoài 70 tuổi dạy từ 5h sáng đến 6h chiều, sao tằm, làm thuốc. Đối với mỗi công đoạn làm thuốc, cũng theo ông Tĩnh có các bí quyết gia truyền riêng. Nghề thuốc trong các phố phát triển, trung bình các cơ sở khám, chữa bệnh bốc thuốc, kê đơn cho 10-15 người mỗi ngày.

Anh Trần Văn Mạnh, ở số nhà 41 Hai Bà Trưng đã duy trì nghề làm tôn kéo dài qua 4 thế hệ của dòng họ Trần. Theo thời gian, nhu cầu sử dụng mặt hàng tôn cũng ít dần so với trước nên công việc của anh có những thời điểm tương đối khó khăn. Để duy trì nghề, đòi hỏi những thợ nghề như anh phải nghĩ ra nhiều mẫu mã mới với chất lượng, giá thành phải chăng. Ngoài các sản phẩm truyền thống hương, hòm, xô, chậu... hiện nay những người thợ làm tôn ở phố Hai Bà Trưng còn sáng tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu đời sống hiện tại như: lò đốt vàng mã, kệ hương, bếp nướng... Trung bình 1 tháng anh nhập khoảng 3-4 tấn nguyên liệu, 1 năm sản xuất từ 5.000-6.000 sản phẩm xuất đi thị trường cả nước.

"Hàng Dâu, Hàng Mìn, Hàng Nồi, Hàng Trống, Hàng Thiếc, lên chơi Hàng Thùng. Hàng Cau, Hàng Nón, tung bưng. Thành Nam văn vật lấy lòng là đây", kết thúc bài thơ "Thành Nam cảnh trí", tác giả dân gian đã nhận định sau khi miêu tả kỹ càng từng đặc trưng nghề nghiệp của các phố. Góp phần làm nên một Thành Nam văn vật có những đặc sản của phố nghề, có bàn tay tài hoa của những người thợ làm nghề tâm huyết. Để ngày nay, mỗi khi nhắc đến một tên phố nào đó, người ta vẫn mãi hoài niệm về nghề cũ phố xưa với những bồi hồi, xuyến xao, tràn trề niềm

Ảnh 1: Ông Vũ Đức Tĩnh, nhà thuốc số 21 Bắc Ninh (thành phố Nam Định) thuộc thế hệ thứ 5 trong dòng họ Vũ theo nghề làm thuốc Bắc. Ảnh 2: Sản phẩm lân - sư - rồng của gia đình anh Trần Anh Phong, số nhà 75, phố Hai Bà Trưng luôn được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao.

Sản phẩm OCOP: Góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực Nam Định

(Tiếp theo trang 2)

sản phẩm... từ đó tạo dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng với sự tự hào về hàng Việt Nam nói chung và sản phẩm OCOP Nam Định nói riêng. Tiêu biểu như các sản phẩm mắm tôm, mắm tép của Công ty TNHH Hải sản Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đã có mặt ở hàng chục siêu thị lớn nhỏ và 170 đại lý tiêu thụ trên địa bàn cả nước; sản phẩm bí xanh, rau muống, cải bó xôi, bắp cải, dưa chuột của HTX Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường, xã Yên Cường (Y Yên) có mặt tại nhiều cửa hàng, chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; sản phẩm gạo chất lượng cao, gạo sạch hữu cơ của Công ty TNHH Toàn Xuân đã có mặt ở khắp các tỉnh miền Bắc; Gạo Bắc thơm Nghĩa Bình của HTX Sản xuất - Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Bình, thị trấn Yên Nhất (Nghĩa Hưng); Trà gừng đen Ogatea, Trà thảo mộc túi lọc huyết dưỡng non Ogatea, Trà thảo mộc túi lọc nhân trần Ogatea của Công ty cổ phần Dược liệu Hải Hậu, thị trấn Yên Định (Hải Hậu)... đã được bán ở khắp các cửa hàng tiện ích, đại lý nông sản sạch. Với những nỗ lực của các chủ thể sản xuất, các sản phẩm OCOP của tỉnh đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, hình thành 150 chuỗi cửa hàng tiện ích, 39 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ bền vững, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người sản xuất.

tự nhiên của địa phương. Vì vậy, sản phẩm của Công ty đã trở thành mặt hàng thủy sản được sử dụng rộng rãi tại các thị trường "khó tính" với những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm 2024, thông qua việc tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại ở một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc... sản phẩm "Nghêu thịt hộp Lenger" của Công ty đã tiếp cận được với đối tác đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ... Đây tiếp tục là đối tác tiềm năng mở ra cơ hội cho những lô sản phẩm OCOP "Nghêu thịt hộp Lenger" của tỉnh được xuất khẩu rời thị trường này. Giấc mơ xuất khẩu sản phẩm OCOP "made in Nam Định" đang được hiện thực hóa khi chủ thể sản xuất đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng quốc tế..."

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, năm 2024 toàn tỉnh có 122 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp huyện; trong đó có 98 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và 24 sản phẩm có số điểm đánh giá từ 70 điểm trở lên. Lũy kế đến thời điểm này tỉnh ta có 489 sản phẩm OCOP, trong đó có 434 sản phẩm OCOP 3 sao, 55 sản phẩm OCOP 4 sao. Nhiều sản phẩm OCOP đã và đang khẳng định được thương hiệu, chất lượng, chinh phục được thị trường trong nước và một số sản phẩm tiềm năng tham gia xuất khẩu sang các quốc gia được coi là thị trường khó tính như: Gạo sinh thái ruộng rươi, Gạo sạch chất lượng cao Toàn Xuân 999, Gạo sạch chất lượng cao 888 của Công ty TNHH Toàn Xuân; Gạo nếp bắc Nghĩa Bình của HTX Sản xuất - Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Bình, thị trấn Quý Nhất (Nghĩa Hưng); Trà nấm đầu đen - Gạo lứt đỏ và Trà mầm gạo lứt đỏ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hạnh Tâm, xã Nam Công (Nam Trực); Cá mai tươi giá vị của Công ty TNHH một thành viên Hải sản Hùng Vương, xã Giao Nhân (Giao Thủy); Ốc hương An Hòa của HTX Nông nghiệp và Nuôi trồng, Chế biến thủy hải sản An Hòa, xã Hải Đông (Hải Hậu); Sứa ăn liền Phương Trang của Công ty TNHH Quý Thịnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu)...

Để khẳng định thương hiệu, vị thế và hướng tới xuất khẩu, các chủ thể OCOP cần tiếp tục nâng "chất" sản phẩm, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, tiêu chuẩn, chất lượng, đăng ký mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục hỗ trợ các chủ thể ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, tiếp thị sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu... để những sản phẩm OCOP của tỉnh được quảng bá rộng rãi và vươn tầm quốc tế